



Thông báo này được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung giản thể, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt tại trang mạng tại:

<https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 23 tháng 7 năm 2021

Đến: Các Bên liên quan ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Về việc: Cập nhật Giờ dịch vụ Mùa hè

Khi chúng ta bước vào một năm học mới, Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển muốn cập nhật cho các gia đình và các tổ chức quản lý hồ sơ về số giờ dịch vụ mùa hè.

Giờ dịch vụ mùa hè được liệt kê trong Đánh giá Nhu cầu của Trẻ em (Children's Needs Assessments, hoặc CNA) sẽ tiếp tục có hiệu lực đối với những trẻ em đang nhận các dịch vụ tại nhà hoặc Dịch vụ Tại nhà Chuyên sâu Dành cho Trẻ em (Children's Intensive In-Home Services, hoặc CIIS). Các giờ dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày có thể được sử dụng vào bất cứ lúc nào vào ban ngày như được xác định bởi phụ huynh/người giám hộ của trẻ, cũng vì đặc tính độc nhất của năm học năm nay. Dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày có thể được sử dụng cho bất kỳ Hoạt động Chức năng Cơ bản Hàng ngày (Activity of Daily Living, hoặc ADL), Hoạt động Chức năng Sinh hoạt Hàng ngày (Instrumental Activities of Daily Living, hoặc IADL), hoạt động liên quan đến y tế, hoặc các nhiệm vụ hỗ trợ hành vi nào được xác định trong Kế hoạch Hỗ trợ Cá nhân (Individual Support Plan, hoặc ISP) của đứa trẻ này. Dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày không nên sử dụng trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục hoặc học tập tại gia.

Văn phòng ODDS sẽ đưa ra nhiều thông báo trước khi giờ dịch vụ mùa hè kết thúc, mặc dù chúng tôi không dự đoán được việc này sẽ được trở lại bình thường khi nào cho đến khi kết thúc tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng của liên bang.

Các gia đình nên trao đổi với Điều phối viên Dịch vụ của trẻ để biết thêm chi tiết về việc tiếp nhận số giờ dịch vụ mùa hè. Một [biểu đồ thông tin](#) dành cho các gia đình về số giờ dịch vụ mùa hè cũng hiện đang có sẵn và được biên dịch trên [trang web về COVID-19 của Văn phòng ODDS](#), trong phần Nguồn thông tin/Hỗ trợ dành cho các Cá nhân/Gia đình (Resources for Individuals/Families).

Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị đang hỗ trợ cho những cá nhân gặp phải tình trạng khuyết tật trí tuệ và phát triển.

Trân trọng,



Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Xem các thông điệp trước đây của Giám đốc ODDS tại trang mạng
<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người điếc, mù điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập www.oregonrelay.com hoặc là www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.